

สน.ไหว้ครูนาฏศิลป์

• เผยแพร่ประเพณีดีงาม

นายฤกษ์ฤกษ์ พิธี อธิบดีกรมการศาสนา (สน.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการศาสนา ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดสุวรรณารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสุวรรณารามวรวิหาร โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนักเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย จากโรงเรียนต่างๆ ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พิธีดังกล่าวถือเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ แสดงถึงความเคารพและกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ผู้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ความมั่นใจแก่ครู อาจารย์ และนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่เรียนวิชานาฏศิลป์และดนตรีไทยอีกด้วย

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีงบประมาณ 2559 กรมการศาสนา ได้กำหนดนโยบายให้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นโครงการสำคัญที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรม และเป็นแหล่งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้มิติทางศาสนา บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร ให้กลับสู่สังคมไทย โดยให้วัดมีบทบาทในการเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน ให้มีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ซึ่งวัดจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรม และสามารถขยายผลไปสู่การเป็นเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ในการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ขอชื่นชมครูอาจารย์ และคณะสงฆ์ ที่เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนเสริมวิชานาฏศิลป์

และดนตรีไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้มุ่งมั่นในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมแขนงนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้อย่าง โดยวิชานาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นวิชาเสริมที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สามารถจัดให้มีการเรียนการสอนได้ตามความพร้อมของแต่ละศูนย์เพิ่มเติมจากวิชาเรียนหลัก คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศ จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมด้วยหลัก 3 ประการ คือ

- 1.การน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ
- 2.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
- 3.การดำเนินชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมไทย"